



## Lễ dâng y của người Khmer ở Trà Vinh

ISSN: 2734-9195

09:25 12/11/2024

Lễ dâng y còn gọi là lễ Kathina hay dâng bông, được tổ chức hàng năm trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch tại các chùa nhằm cầu an cho gia đình, phum sóc yên ấm.

Người Khmer tổ chức lễ dâng áo cà sa, hoa lên các sư chùa trong không khí trang trọng, kết hợp các trò chơi dân gian, thu hút nhiều người đến xem. Lễ dâng y còn gọi là lễ Kathina hay dâng bông, được tổ chức hàng năm trong khoảng tháng 9 đến tháng 10 âm lịch tại các chùa nhằm cầu an cho gia đình, phum sóc yên ấm. Mỗi chùa chỉ được tổ chức nghi lễ một lần trong năm và diễn ra trong hai ngày.



Ảnh: vnexpress.net

Ngày đầu diễn ra tại nhà người tổ chức lễ, các sư đọc kinh cầu nguyện để cầu phúc cho gia đình. Ngày thứ hai, đoàn rước đến chùa làm lễ dâng áo cà sa. Người Khmer quan niệm ai đứng ra làm chủ lễ dâng y cà sa sẽ luôn gặp điều may mắn. Do vậy, dù giàu hay nghèo ai cũng mong muốn được một lần đứng ra tổ chức dâng lễ này. Photographer Sơn Bình Thương, 26 tuổi, người Khmer sống tại Trà Vinh, cho biết mỗi năm đến lễ Kathina, anh thường tới các chùa ở Trà Vinh để ghi lại không khí lễ hội với mong muốn nhiều người biết đến văn hóa

Khmer.



Ảnh: vnexpress

Năm nay, Thưone đến chùa Prohm xã Châu Điện, huyện Cầu Kè. Hôm 11/11, chùa có 6 gia đình làm lễ dâng y. Người dân chuẩn bị lễ cúng dường gồm tứ dụng (đồ ăn, thuốc men, y phục và tẩm thắm ngôi thiên), đặt lễ lên đầu để tỏ lòng thành kính đối với Tam Bảo và cúng dường chư tăng. Trong ảnh là những phụ nữ lớn tuổi trong họ tộc dâng lễ lên đầu, cùng đoàn đi vòng quanh chính điện ba vòng để thể hiện lòng thành trước khi làm lễ dâng bông và dâng áo.



Ảnh: vnexpress

Ngoài tứ vật dụng, đoàn rước mang theo tượng Phật, hương đèn để cúng chùa.

Theo Thưone, được tổ chức lễ dâng y là mong ước mấy đời của cả họ tộc người Khmer. Tùy thuộc vào đời sống kinh tế mà người dân từng vùng tổ chức lễ với quy mô khác nhau. Có những gia đình để tổ chức nghi lễ này phải chuẩn bị trước từ nhiều năm.



Ảnh: vnexpress

Những thiếu nữ trong trang phục truyền thống xếp thành hai hàng, bung hoa, vật phẩm để dâng cúng chùa. "*Con cháu được tham gia vào đoàn rước lễ là niềm tự hào của gia đình*", Thưone cho biết. Sơn Thị Ngọc Trân (giữa), người Khmer, tham dự lễ dâng y tại chùa Prom, cho biết từ nhỏ đã cùng gia đình dự lễ này. "*Lễ hội giúp người trẻ hiểu hơn văn hóa truyền thống của dân tộc mình*", Trân nói.



Ảnh: vnexpress.net

Để tăng thêm phần long trọng, tạo không khí náo nhiệt, đoàn rước của một số gia đình còn kết hợp các trò chơi dân gian như múa trống Sa-dăm, múa Chần (ảnh), nhảy khí ngựa, múa chúc phúc. Màn múa chần trong lễ Kathina gây tò mò, thích thú với người dân và du khách. Các thanh niên tham gia dùng mũ, mặt nạ, mặc trang phục truyền thống để biểu diễn.

Trong các ngôi chùa Khmer, Chần thường đứng theo cặp song song hai bên cổng hoặc xung quanh chánh điện, được thể hiện dưới dạng người cao lớn, khuôn mặt hung dữ, đầu đội mũ hình tháp (Stupa), mình mặc giáp trụ, chân đi hài. Trong tín ngưỡng dân gian, Chần là biểu tượng xua đuổi điều dữ, đón điều lành, may mắn trong đời sống. Người dân tập trung hai bên đường để theo dõi đoàn rước.



Ảnh: vnexpress

Bên cạnh các lễ hội quan trọng trong năm của người Khmer như Chol Chnam Thmay (Tết năm mới), lễ hội Sen Đôn Ta (cúng ông bà tổ tiên) lễ hội Óc Bom Bóc (cúng trăng), lễ Kathina có thời gian tổ chức dài nhất, trong một tháng. Lễ dâng y tại chùa Prôm thu hút hàng trăm người dân và khách du lịch theo dõi.

Bên trong chính điện, người dân dâng vật phẩm, tri ân với những người xuất gia, đọc kinh và cầu mong an lành cho gia đình. Ông Thạch Chane ViTu, Phó phòng Văn hóa du lịch, Sở VH TTDL tỉnh Trà Vinh, cho biết Lễ Kathina đã tồn tại hàng trăm năm gắn với văn hóa Phật giáo và đời sống của người dân. *"Đến Trà Vinh vào dịp lễ dâng y, du khách sẽ hiểu được đời sống văn hóa của người Khmer, từ không gian trong chùa đến không khí lễ hội"*, ông ViTu nói.

Nguồn: vnexpress.net